

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kiến Xương thăm xưởng sản xuất của HTX Lụa dũi Nam Cao.

thời trang và đồ bọc nội thất, sản phẩm đặc trưng của tỉnh và quốc gia. Trước mắt, HTX phải chuẩn hóa, nâng tầm quản trị từ tổ chức bộ máy đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu về xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm, công tác thị trường. Quá trình xây dựng HTX phải có tầm nhìn, nghiên cứu toàn diện các vấn đề có liên quan để phát triển bền vững. Nghiên cứu, quy hoạch để liên kết các làng nghề, nâng cao nhận thức cho người dân để cùng chung tay xây dựng và hình thành các tour du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh và huyện Kiến Xương trực tiếp nắm bắt các vấn đề nảy sinh để hỗ trợ, hướng dẫn cho HTX; nghiên cứu, tham mưu với tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời để phát triển mô hình HTX Lụa dũi Nam Cao hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng khôi phục làng nghề truyền thống cũng như phát triển sản phẩm lụa dũi của HTX Lụa dũi Nam Cao, đồng thời đề nghị các sở, ngành của tỉnh và huyện Kiến Xương bắt tay ngay cùng với HTX thực hiện ý tưởng đã đề ra, đưa thương hiệu lụa dũi

Nam Cao vươn tầm trở thành sản phẩm đặc trưng của tỉnh và quốc gia. Trước mắt, HTX phải chuẩn hóa, nâng tầm quản trị từ tổ chức bộ máy đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu về xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm, công tác thị trường. Quá trình xây dựng HTX phải có tầm nhìn, nghiên cứu toàn diện các vấn đề có liên quan để phát triển bền vững. Nghiên cứu, quy hoạch để liên kết các làng nghề, nâng cao nhận thức cho người dân để cùng chung tay xây dựng và hình thành các tour du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh và huyện Kiến Xương trực tiếp nắm bắt các vấn đề nảy sinh để hỗ trợ, hướng dẫn cho HTX; nghiên cứu, tham mưu với tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời để phát triển mô hình HTX Lụa dũi Nam Cao hiệu quả và bền vững.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH ĐỨC

phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở các cấp. Đánh giá, thẩm định các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ công tác năm 2023, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo"; ban hành tiêu chí xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo"; triển khai để án xây dựng thi điểm mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ". Triển khai kế hoạch nhân rộng 8 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh; tổ chức tuyên truyền một số mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu; kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở một số địa phương, đơn vị...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát nội dung chương trình công tác, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cá nhân, đơn vị, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung chương trình công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Chú trọng việc lựa chọn các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu để nhân rộng, tránh tình trạng chống chèo. Các địa phương, đơn vị thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Kiểm tra công tác khám chữa bệnh...

(Tiếp theo trang 1)

Bệnh viện cần chủ động huy động nguồn lực và sử dụng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế theo đúng quy định; rà soát lại chiến lược phát triển Bệnh viện cho phù hợp. Bên cạnh đó, Bệnh viện cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

TOÀN TỈNH KẾT NỐI 282 ĐIỂM CẦU...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Sáng ngày 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững". Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể... Hội nghị được kết nối với 282 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 23.900 đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng liên hệ với thực tiễn cơ quan, địa phương, đơn vị là việc làm

thường xuyên, có vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân; là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tại các điểm cầu phát huy tinh thần tự giác, nêu gương, chủ động nghiên cứu tài liệu, chú ý theo dõi, nắm bắt những nội dung được truyền đạt. Khi nghiên cứu, học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục đích, yêu cầu; nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những công việc phải làm; trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để gương mẫu, tu dưỡng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần nghiên cứu, quán triệt, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị chưa tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền,

phổ biến những nội dung của chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh với các hình thức phù hợp. Cần chú ý nội dung chuyên đề, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như chức năng, nhiệm vụ được giao, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời liên hệ vận dụng chuyên đề năm 2023 để xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả chuyên đề năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường ngày càng toàn diện, sâu sắc chức năng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đến xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023, từ đây tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS, TS Lâm Quốc

Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2023. Chuyên đề có 2 phần chính, trong đó phần 1 khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con người; đồng thời, điểm lại những chỉ đạo quan trọng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới để thấy trên cơ sở tiếp thu, kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, nhận thức của Đảng ta về văn hóa, xã hội, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Phần 2 của chuyên đề tập trung phân tích sâu những giá trị văn hóa, con người, góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững. Quá trình xây dựng và phát triển của mảnh đất và con người Thái Bình đã tạo lập, hình thành nên những giá trị truyền thống, trở thành nét tiêu biểu trong văn hóa, con người Thái Bình, đó là: Tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết, khoan

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Trên cơ sở bám sát các nội dung chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cụ thể hóa nội dung, tinh thần chuyên đề năm 2023 vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể trên lĩnh vực văn hóa. Chủ trọng tham mưu các giải pháp nhằm khơi dậy, phát huy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Thái Bình, xây dựng hệ giá trị mang bản sắc riêng, trở thành thương hiệu văn hóa, con người Thái Bình để văn hóa, con người trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh to lớn phát triển Thái Bình nhanh, bền vững. Chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển ngành công nghiệp văn hóa và hoàn thiện thị trường các sản phẩm và dịch vụ văn hóa...

Đồng chí Phạm Thị Vân Anh, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh



Tôi thấy chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững" vừa là sự cụ thể hóa chuyên đề học tập toàn khóa của Trung ương, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 vừa tiếp nối tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) nhằm tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển Thái Bình thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề đã tập trung phân tích sâu những giá trị văn hóa, con người Thái Bình, thực tế đã chứng minh quá trình xây dựng và phát triển của mảnh đất và con người Thái Bình đã tạo lập, hình thành nên những giá trị truyền thống, trở thành nét tiêu biểu trong văn hóa, con người Thái Bình.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Hải



Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành học tập, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2023 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc vận dụng làm theo gương Bác trong "phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững". Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, giữ gìn các giá trị văn hóa, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Xây dựng các mô hình tiên tiến và tích cực tuyên truyền các mô hình tiêu biểu để lan tỏa sâu rộng sức mạnh giá trị văn hóa, con người trong sự phát triển của xã hội. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

COVID-19: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 đến ngày 14/2. Việt Nam: Ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Thái Bình: Đã tiêm được hơn 4.338.490 mũi vắc-xin phòng COVID-19. SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ. Tên tôi là: NGUYỄN QUYẾT - Sinh ngày: 4/4/1984. Quê quán: Xã Tân Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hộ khẩu thường trú: Tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Ngày 1/4/2022, tôi có mua một chiếc xe FUTURE, số máy: JC90E-0252447; số khung: RLHJC7654NY115328; màu da tại Công ty TNHH MTV xe máy Minh Khai. Địa chỉ: Số 166 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Ngày 2/2/2023 do sơ suất tôi có để hóa đơn giá trị gia tăng và phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng trong túi đựng hồ sơ và bị rơi mất trên đường đi. Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin trân trọng cảm ơn!